

เครือข่ายเงินคืออะไร ?

• อนุชา โพธิ์คามบำรุง

ส่วนป้องกันปรามการเงินนอกระบบ

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การหาเพื่อนใหม่ หรือการสร้างเครือข่ายผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คกลายเป็นเรื่องปกติ แม้จะไม่เคยพบหรือรู้จักกันมาก่อน เกิดการพูดคุยสนทนากันระดับหนึ่ง นำไปสู่การชักชวน ร่วมลงทุน ทั้งการลงทุนจริง หรือตั้งใจหลอกลวง ทำให้เกิดความเสียหายตามที่ปรากฏตามสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เกิดเป็นกระแสขึ้นมากมาย โดยความเสียหายนั้น เกิดขึ้นภายใต้ประโยคว่า “การเล่นแชร์”



อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเกิดการเล่นแชร์ทางออนไลน์ หรือเรียกว่าแชร์ Line หรือแชร์ Facebook ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง มี 2 แบบ ดังนี้

การกู้ยืมเงินนอกระบบ แอบแฝงแชร์ออนไลน์



การเล่นแชร์แบบบังใจฉ้อโกง

- ท้าวแชร์หรือเจ้าหน้จะเชิญเพื่อนจาก Facebook มาตั้งกลุ่มใน Line มีลักษณะว่าเป็นการเล่นแชร์ระยะสั้น ๆ โดยประกาศเปิดวงแชร์ มีกำหนดการส่งเงินที่ชัดเจน
- ให้สมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอเงินดอกเบี้ยที่สูง โดยมีการกำหนดการส่งเงินดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นที่แน่นอน ซึ่งเงินที่ได้รับและที่ต้องจ่ายจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ตกลงไว้ โดยสมาชิกที่ได้เงินไปจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งให้ท้าวแชร์ทางไลน์ก่อน
- หากสมาชิกคนที่ได้เงินไปแล้วผิดสัญญา ท้าวแชร์จะส่งคนไปข่มขู่ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน

- ท้าวแชร์จะเชิญเพื่อนจาก Facebook มาตั้งกลุ่มใน Line มีรายชื่อสมาชิกหลายคน (โดยสมาชิกในกลุ่มเกิดจากการสมมุติชื่อเองที่จริงคือท้าวแชร์) และตั้งวงแชร์หลายวง มีการกำหนดการส่งเงินเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กันตามจำนวนมือที่เล่น ตามวันเวลาที่ระบุไว้แน่นอน
- สมาชิกวงแชร์ส่งเงินงวดให้ท้าวแชร์ตามกำหนดเวลาที่ตกลง พร้อมทั้งประมูลหรือเปียแชร์ โดยเสนอเงินดอกเบี้ยที่สูงที่จะจ่ายในงวดต่อ ๆ ไป โดยผู้ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินกองกลางไปในแต่ละงวด
- ท้าวแชร์ไม่ส่งเงินกองกลางให้กับสมาชิกที่ประมูลได้ตามจำนวนของวงเงินที่กำหนดไว้ ที่จะจ่ายในงวดต่อ ๆ ไป หรือไม่มีการประมูลจริง ท้าวแชร์แค่สมมุติว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นเพื่อตนจะได้เงินจากสมาชิกอื่น



“การเล่นแชร์”

ไม่ได้ผิดกฎหมาย ถ้าอยู่ภายใต้กรอบตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ลักษณะการเล่นแชร์เป็นการนำเงินมาลงทุนเพื่อออมเงินในกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องเอาทุนของตัวเองมารวมกันเป็นกองกลางในแต่ละรอบ ถ้าสมาชิกคนไหนอยากได้เงินกองกลางดังกล่าวไปใช้ก็ต้องมีการประมูล หรือที่เรียกว่าการเบี่ยแชร์ โดยเสนอผลตอบแทนเป็นเงินดอกเบี้ย สมาชิกที่เสนอให้ดอกเบี้ยสูงสุดก็จะได้เงินกองกลางทั้งหมดในรอบนั้นไปใช้ เมื่อถึงรอบที่จะต้องลงเงินทุนเป็นเงินกองกลางครั้งใหม่ ผู้ประมูลได้ในรอบที่แล้วก็ต้องนำเงินทุนของตัวเองในงวดนั้นมาลงเป็นเงินกองกลางพร้อมกับเงินดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ตัวเองได้เสนอประมูลไว้ครั้งก่อนไปจนกว่าจะครบรอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในการเล่นแชร์นั้น เมื่อครบสัญญาการเล่นแชร์สมาชิกแต่ละคนในวงแชร์จะได้เงินทุนของตัวเองที่ไถ่ลงเป็นกองกลางคืน พร้อมกับจะได้เงินดอกเบี้ยจากการที่สมาชิกคนอื่นได้เสนอประมูลมาในแต่ละรอบด้วย

ที่มา: กฎหมายชาวบ้าน



การเล่นแชร์ เริ่มต้นจากกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนกันขอยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในยามจำเป็นเร่งด่วนระหว่างกัน แต่ในปัจจุบันนั้นการเล่นแชร์มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น อย่างแชร์ออนไลน์ ที่มีทั้งแบบกู้เงินแอบแฝง ที่ท้าวแชร์หรืออีกนัยหนึ่งคือเจ้าหนี้ใช้การเล่นแชร์บังหน้าเพื่อปล่อยกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือการเล่นแชร์แบบจงใจฉ้อโกงที่ท้าวแชร์จะสมมุติตัวตนขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงินจากสมาชิกในวงแชร์ ซึ่งแชร์ออนไลน์นั้นได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้การปกปิดตัวตนเป็นเรื่องง่าย



ดังนั้น หยุดคิดสักนิด

ก่อนคิดลงทุนในแชร์ออนไลน์